

# Các khoản tài trợ thúc đẩy chủ nghĩa đa văn hóa và chống lại nạn phân biệt chủng tộc

Ngày 04 Tháng Mười Một 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Đơn xin mở vào ngày 4 tháng Mười Một cho các chương trình tài trợ văn hóa dân tộc và chống phân biệt chủng tộc của Alberta nhằm hỗ trợ các sáng kiến do cộng đồng thúc đẩy để tôn vinh sự đa dạng của Alberta, giải quyết nạn phân biệt chủng tộc.

Các cộng đồng văn hóa đa dạng của Alberta là một trong nhiều yếu tố khiến tỉnh bang này trở thành một nơi tuyệt vời để sinh sống, làm việc và nuôi dạy gia đình. Lên tới 13,5 triệu đô la trong vòng ba năm đã được dành riêng để hỗ trợ các tổ chức cộng đồng và các cộng đồng Bản Địa thúc đẩy giá trị và lợi ích của chủ nghĩa đa văn hóa và những kết nối liên văn hóa thông qua hai chương trình tài trợ.

“Chính phủ của chúng tôi cam kết làm việc với các cộng đồng để thúc đẩy và nuôi dưỡng sự tôn trọng và hòa nhập cho tất cả người dân Alberta, bất kể xuất thân hay nguồn gốc văn hóa. Các khoản tài trợ này hỗ trợ các sáng kiến do địa phương thúc đẩy nhằm tôn vinh các cộng đồng đa văn hóa của chúng ta cùng Người Bản Địa và Người Métis ở Alberta, giúp xây dựng một xã hội vững mạnh và hòa nhập.”

*Muhammad Yaseen, Bộ Trưởng Bộ Di Trú và Đa Văn Hóa*

## Chương Trình Tài Trợ Văn Hóa Dân Tộc

Chương trình Tài Trợ Văn Hóa Dân Tộc của Alberta có hai luồng để hỗ trợ các sáng kiến do cộng đồng lãnh đạo nhằm thúc đẩy sự đa dạng đa văn hóa của Alberta và thúc đẩy tính hội

nhập, bao gồm hỗ trợ các tổ chức cộng đồng Bản Địa trong việc tôn vinh và chia sẻ nền văn hóa và di sản phong phú của họ.

- Luồng 1 cung cấp tới 50.000 đô la cho các dự án tạo ra những cơ hội kết nối liên văn hóa với các nhóm văn hóa dân tộc và Bản Địa.
- Luồng 2 cung cấp tới 15.000 đô la cho các dự án tạo ra những cơ hội tôn vinh sự đa dạng.

## Chương Trình Tài Trợ Chống Phân Biệt chủng Tộc

Chương trình Tài Trợ Chống Phân Biệt chủng Tộc của Alberta có hai luồng để hỗ trợ các sáng kiến do cộng đồng lãnh đạo giúp giải quyết và ngăn ngừa nạn phân biệt chủng tộc và thúc đẩy các cộng đồng đa văn hóa hòa nhập và chấp nhận hơn trên khắp Alberta.

- Luồng 1 cung cấp tới 5.000 đô la cho các dự án nâng cao nhận thức và tác động của nạn phân biệt chủng tộc mà các nhóm người Bản Địa và nhóm chủng tộc phải đối mặt.
- Luồng 2 cung cấp tới 10.000 đô la để hỗ trợ các dự án chống phân biệt chủng tộc do cộng đồng lãnh đạo.

Mùa xuân vừa qua, chương trình Tài Trợ Văn Hóa Dân Tộc đã hỗ trợ 182 dự án với tổng số tiền là 5,1 triệu đô la để triển khai các chương trình nhằm nâng cao nhận thức liên văn hóa, và 49 sáng kiến chống phân biệt chủng tộc đã nhận được tổng số tiền tài trợ là 424.000 đô la thông qua chương trình Tài Trợ Chống Phân Biệt chủng Tộc.

## Thông tin liên quan

- [Alberta.ca/ethnocultural-grant](https://alberta.ca/ethnocultural-grant)
- [Alberta.ca/anti-racism-grant](https://alberta.ca/anti-racism-grant)

## Yêu cầu về truyền thông

### Neil Singh

780-644-2212  
Thư Ký Báo Chí, Di Trú và Đa Văn Hóa